



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามที ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554
และ ก.ค.ศ. มีมติรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการขอรับการประเมิน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 12
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 และมีมติรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (เพิ่มเติม) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 15 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการ
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในการเข้ารับ
การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 1,000 ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับคัดเลือกคือรางวัลที่ ก.ค.ศ. รับรอง และผลงานดีเด่น
ที่คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกเห็นสมควรให้เทียบเคียงเป็นรางวัลระดับชาติของผู้ขอรับการประเมิน
ในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และรางวัลของผู้ขอรับการประเมินในลำดับที่ 1
ถึงลำดับที่ 3 สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เท่านั้น ส่วนรางวัลอื่น ๆ เป็นรางวัลที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอเพิ่มเติม
จึงประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ในการเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 123 ราย
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 173 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และหากตรวจสอบภายหลัง
พบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรายงานข้อมูล
ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง จะไม่พิจารณาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ หรือยกเลิกให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านคุณสมบัติ และหรือด้านผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้ยื่นคัดค้านที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์
<http://personel.obec.go.th> โดยลงชื่อผู้คัดค้าน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

(นายจันทิศ กุศลิตต์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน